
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í GA forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar.

Kjalarnes er hluti af Reykjarvík. Ég er Kjalnesingur og þarf ég þá að borga til að ferðast milli 
póstnúmera í mínu sveitarfélagi. Hvað með þá aðra Reykvíkinga sem ætla hingað uppeftir?
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